

# กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ รายสัปดาห์ ฉบับที่ 5/65 (วันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 2565)

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค

สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย จากรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าอัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 5 โรคหลัก ได้แก่ โรคหนองใน โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน และโรคกามโรคของต่อมและท่อ น้ำเหลือง โรคซิฟิลิส ในปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 41.97 ต่อประชากรแสนคน

ถึงแม้ว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายโรค มีแนวโน้มลดลงในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา แต่ยังพบว่า โรคซิฟิลิส มีอัตราป่วยสูงขึ้น คิดเป็น 14.83 ต่อประชากรแสนคนในปี 2564 และโดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยโรคซิฟิลิสในปี 2564 สูงขึ้นมากกว่า 2 เท่าจากปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มเยาวชนที่ยังค่อนข้างต่ำ ผลจากการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (BSS) ของกองระบาดวิทยาปี 2562 พบว่า เด็กนักเรียนอาชีวะชั้น ปวช.2 (ทั้งหญิงและชาย) มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุด (กับคู่นอนทุกประเภท) เพียงร้อยละ 80.3



กรมควบคุมโรค  
Office design co.,ltd.  
★★★★★

FREE

หน้า 1/2

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงต่อไปนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันวาเลนไทน์ ถือเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรัก อาจจะทำให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกัน และเสี่ยงเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ซึ่งผู้ป่วยโรคดังกล่าว มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้ง่ายกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่าจากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในอนาคต อาจพบอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สูงขึ้น ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม รวมไปถึงอัตราการติดเชื้อเอชไอวีที่อาจจะสูงขึ้นได้

กรมควบคุมโรค ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอชไอวี และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี ฟรี ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยสามารถเข้ารับการตรวจได้ที่ ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์บางรัก กรมควบคุมโรค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2590 3291 และ 0 2286 2465 ทั้งนี้ ได้สนับสนุนสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สามารถดาวน์โหลดสื่อต้นแบบอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/das> พร้อมร่วมกิจกรรมออนไลน์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัลได้ที่ Facebook Fan page: Safe SEX Story เล่าเรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

